

ทรีที เน็ตเวิร์ค เปิดตัว SigmaCoin.io ในตลาดโลก



อำนาจของบล็อกเชนพร้อมแล้วที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับสตาร์ทอัพและธุรกิจ พร้อมทั้งผู้ที่ต้องการความสำเร็จทั่วโลก

กรุงเทพ ประเทศไทย – วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ถือเป็นการเริ่มต้นการเสนอขายสกุลเงินดิจิทัล ชิกมาคอยน์ ที่ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินซี-เซ็กซ์ (C-Cex Exchange) (<https://goo.gl/snd62B>) และนับแต่เวลานั้น ชิกมาคอยน์ก็จะถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้สาธารณะชนได้ซื้อเงินดิจิทัลสกุลนี้ที่ C-CEX จนกว่าการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้นจะสิ้นสุด ซึ่งช่วงนี้เป็นโอกาสที่ผู้ที่ซื้อก่อนจะได้รับโบนัสเป็นเหรียญ การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้นจะดำเนินเป็นเวลา 6 สัปดาห์หรือจนกระทั่ง ชิกมาคอยน์ทั้งหมดจำนวน 100 ล้านเหรียญถูกขายจนหมด หลังจากนั้นการขายชิกมาคอยน์อย่างเสรีก็จะเริ่มขึ้น 5 วันหลังจากที่การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้นสิ้นสุด

Sigmacoin.io เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกแบบกระจายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นมาให้เชื่อมสตาร์ทอัพที่มีความโดดเด่น ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และสมาชิกทั่วโลก และเป็นที่พักอาศัยด้านธุรกิจการเงินอิสระ ดำเนินงานโดยนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง และให้ความสนใจกับโครงการด้านการค้าและพาณิชย์ที่เลือกสรรเป็นพิเศษ ชิกมาคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้โดยสมาชิกในแพลตฟอร์มนี้ในการดำเนินติดต่อธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ้นบนบล็อกเชนของสกุลเงินดิจิทัล Ethereum และเป็นเหรียญแบบ สัญญาอัจฉริยะ

Sigmacoin.io มีเป้าหมายหลักในการสร้างสิ่งแวดล้อมซึ่งดึงดูดธุรกิจที่ดีที่สุดของโลกและสมาชิกในสังคมการค้าทางการเงิน และให้โอกาสพวกเขาที่จะขยายศักยภาพและหาผู้ร่วมแพลตฟอร์ม โครงการทั้งหมดจะได้รับการประเมินอย่างละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจและโปร่งใสสูงสุดให้แก่ผู้ร่วมเวทินี้และประกันความถูกต้องตามกฎหมายตามที่ได้เสนอต่อสาธารณะชนไปแล้วเร็ววันนี้ที่ฮานอย <https://youtu.be/1wNIOHOEQ8o>.

“ในการเริ่ม Sigmacoin.io เราต้องการที่จะสร้างเวทียิ่งนักธุรกิจชั้นนำและผู้ร่วมเวทินี้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อขยายธุรกิจและแบ่งปันความสำเร็จของแพลตฟอร์ม Sigmacoin.io ผมขอบคุณทีมงานที่แข็งแกร่งของเราที่สามารถสร้าง Sigmacoin.io ที่ให้ความสำคัญกับหุ้นส่วนของเราก่อนสิ่งอื่นใด โดยการให้การสนับสนุนการบริการอย่างดีที่สุดและให้ความมั่นใจในความปลอดภัย การทุ่มเทของเราครั้งนี้ส่งผลให้เราได้รับการตอบรับที่ดียิ่งในงานก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ฮานอยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม และเรารอคอยที่จะก้าวต่อไปในการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม,” มร. แดน ซวอส ประธานกรรมการบริหารและประธาน ทรี ที เน็ตเวิร์ค และ SigmaCoin.io กล่าวทิ้งท้าย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและภาพข่าว กรุณาติดต่อ

Karin Lohitnavy

Midas Communications International Co, Ltd.

E-mail: karin@midas-pr.com

Phone: +66 86 044 2145

Website: www.midas-pr.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ SigmaCoin.io: เป็นเวทีทางการพาณิชย์และการค้าแบบกระจายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ และได้สร้างช่องทางทางธุรกิจไว้แล้วจำนวนมากให้กับสตาร์ทอัพ นักการค้า ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ลงทุนเอกชน และคาดหวังที่จะเป็นเวทีชั้นนำในธุรกิจดิจิทัลในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ SigmaCoin:

SigmaCoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลซึ่งจัดการโดยองค์กรทางการค้าอิสระที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยนักธุรกิจที่โดดเด่น SigmaCoinจ้างพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพทั้งในเรื่องเวลาและผลงาน โดยคัดสรรโครงการด้านพาณิชย์และการค้าอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลนี้